



ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 2281 0859 โทรสาร 0 2281 0859 E-mail: moacnews@gmail.com



ครั้งที่ 420/2553

13 กรกฎาคม 2553

กษ. ร่วมกับ สช. คัดสรรสินค้าเกษตรปลอดภัยพร้อมคุณภาพที่เป็นมาตรฐาน เพื่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลและผู้บริโภค

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือในการจัดหาสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลและผู้บริโภค ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นว่า อาหารและโภชนาการมีความสำคัญสำหรับผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล หากโรงพยาบาลไม่มีแหล่งวัตถุดิบที่ปลอดภัยมาประกอบอาหาร อาจนำไปสู่การเกิดโรคเรื้อรังและร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไต เป็นต้น ซึ่งการควบคุมคุณภาพอาหารและการตรวจสอบคุณภาพของอาหารของผู้ป่วยในโรงพยาบาล จะต้องคำนึงถึงความ ปลอดภัยของอาหาร ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบ การเก็บรักษา ตลอดจนถึงกระบวนการบริการอาหาร โรงพยาบาลจึงเป็นสถานที่ที่สังคมมีความคาดหวังว่าเป็นตัวอย่างของการสร้างสุขภาพ การให้การคุ้มครองผู้บริโภคโดยบริหารจัดการให้อาหารที่บริการในโรงพยาบาลมีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งในแต่ละปีโรงพยาบาลต้องจัดหาวัตถุดิบด้านอาหารเพื่อปรุงอาหารให้กับผู้ป่วยจำนวนมาก และจำเป็นต้องเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง ซึ่งหากสามารถจัดส่งสินค้าเกษตรจากฟาร์ม GAP ให้โรงพยาบาลได้แล้ว จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นด้านการตลาดภายในประเทศสำหรับสินค้าคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งนอกจากการจัดหาวัตถุดิบปรุงอาหารให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลแล้วยังสามารถครอบคลุมการจำหน่ายสินค้าเกษตรไปถึงผู้บริโภคอื่นๆ ที่มาใช้บริการของโรงพยาบาล ทั้งเจ้าหน้าที่ ญาติผู้ป่วย และอื่น ๆ ด้วย ซึ่งโรงพยาบาลที่มีความพร้อมจะเริ่มนำร่องโครงการก่อน จำนวน 20 แห่ง โดยจะมีการพัฒนาและขยายผลไปยังโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศต่อไป

นายธีระ กล่าวต่อว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะให้ข้อมูลประสานเชื่อมโยงแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีความปลอดภัย และจะส่งเสริมการพัฒนาการผลิต รวมทั้งให้คำแนะนำวิธีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และความปลอดภัยแก่โรงพยาบาล เพื่อเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารสำหรับผู้ป่วย ตลอดจนร่วมส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงแผนการผลิตของเกษตรกรกับแผนความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของโรงพยาบาล สำหรับกระทรวงสาธารณสุขจะให้ข้อมูลประสานเชื่อมโยงโรงพยาบาลที่จะรับซื้อผลผลิตและจะส่งตรวจเพื่อเฝ้าระวังวัตถุดิบสำหรับการประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยอาหารสำหรับผู้ป่วย ตลอดจนร่วมส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงแผนการผลิตของเกษตรกรกับแผนความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยสำหรับโรงพยาบาล และในด้านความร่วมมือร่วมกันระหว่าง 2 กระทรวง จะมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมประชาสัมพันธ์ รมรณรงค์การผลิตและบริโภคสินค้าเกษตร และอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยให้แก่สาธารณสุข พร้อมให้การสนับสนุนและกำหนดพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาโรงพยาบาลจังหวัดอาหารปลอดภัย เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลต่อไป ซึ่งจะมีการจัดตั้งคณะทำงานระหว่าง 2 กระทรวง เพื่อเป็นกลไกในการผลักดันและติดตามการดำเนินงาน รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการขยายภาคีเครือข่ายเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามบันทึกความเข้าใจนี้ด้วย